

รายงานพิเศษ

'ศูนย์มะเร็งเต้านม' ครบวงจรแห่งแรกในอีสาน

พิธีเปิดศูนย์รักษามะเร็งเต้านม ซึ่งตั้งอยู่ใน อาคารคุณากรปิยะชาติ ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาจาน้อย จ.อุดรธานี ทำพิธีเจิมศูนย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชนและศิษยานุศิษย์ร่วมนมัสการเป็นจำนวนมาก และมีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ส.นพ.ศุภกร โรจนินันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสกลนคร นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการระดมทุนและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วย ณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแสดงความยินดี

โดยโครงการวอล์กไธรมหัพฐ์ ศูนย์มะเร็งเต้านม สมทบทุนโรงพยาบาลขอนแก่น 15 ล้านบาท และเปิดตัว "ศูนย์รักษามะเร็งเต้านม" อย่างเป็นทางการ

เพื่อเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลวินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี

ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าว "ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยใหม่มากขึ้นทุกปี การเปิดศูนย์รักษามะเร็งเต้านมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีทั้งสำหรับชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน ซึ่งจะได้เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ



หลวงพ่ออินทร์ถวายถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับภคานุชา



วอล์กไธรมหัพฐ์มอบเงิน 15 ล้านบาทสนับสนุนสร้างศูนย์รักษามะเร็งเต้านม



วอล์กไธรมหัพฐ์มอบหมวกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม



ทีมงานวอล์กไธรมหัพฐ์แนะนำชุดชั้นใน

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังตั้งใจให้ที่นี่เป็น ศูนย์กลางกระจายความรู้ในการดูแลสุขภาพสู่ ชุมชนโดยรอบอีกด้วย เรียกว่าเป็นการป้องกัน โรคตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ คือให้ความรู้ตั้งแต่ ก่อนเป็นมะเร็งและดูแลรักษาจนถึงระยะ สุดท้าย” นพ.ชาญชัยกล่าว

ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต่อว่า ที่ผ่าน มา ทางร.พ. ได้สั่งทีมลงพื้นที่ให้ความรู้ประชา ชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ วิธีสังเกตสัญญาณ อันตรายของมะเร็งเต้านม วิธีตรวจเต้านมด้วย การคลำ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม ไปพร้อมๆ กับรณรงค์ให้สตรีชาวอีสานกลุ่ม เสี่ยงทุกช่วงอายุเห็นความสำคัญของการตรวจ สุขภาพเต้านมเป็นประจำ

ศ.นพ.สุภกร โรจน นินทร์ อดีตนายก สมาคมวิชาลัย ศัลยแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ใน การระดมทุน ระบุว่า ศูนย์รักษเต้านมแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากความทุ่มเท และความร่วมมือจากหลายฝ่ายตลอดหลายปีที่



ศ.นพ.สุภกร

ผ่านมา ซึ่งต้องการให้ความเจริญด้านการแพทย์ กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และสร้างความสุข แก่ประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนนำโดย โครงการวอล์กโบว์ชมพู ศูนย์มะเร็งเต้านม โครงการเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานของวอล์ก ที่ได้รับสมทบทุน 15 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อ เครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ และใน โอกาสวันเปิดศูนย์รักษเต้านม วอล์กยังมอบชุด ชั้นใน Balancing Bra และหมวกสำหรับผู้ป่วย มะเร็งเต้านมรวมมูลค่า 255,000 บาท ทำให้ บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่ ศูนย์แห่งนี้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“ขอนแก่นถือเป็นเป้าหมายแรกที่เราเลือก และทำได้สำเร็จ ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นมี ศูนย์มะเร็งเต้านมที่ให้บริการด้านตรวจรักษาที่ ครบวงจรมากที่สุดในภูมิภาคอีสาน ในอนาคต ยังมีแผนจะขยายโมเดลการพัฒนา ด้าน สาธารณสุขขั้นต่อไปยังภาคเหนือ โดยเป็น ความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หากทำได้สำเร็จ ความหวังที่จะช่วยให้ผู้หญิง ไทยไม่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็งเต้านมก็ คงไม่ไกลเกินเอื้อม” นพ.สุภกรกล่าวทิ้งท้าย